

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, คาดวันนี้ทดสอบแนวรับ 32.50

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินภูมิภาค หลังดอลลาร์ได้แรงหนุนจากตัวเลขภาคแรงงานสหรัฐที่ออกมาดี โดยดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ 32.50

*ยูโรอ่อนค่าเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยเผชิญกับแรงกดดัน ขณะที่ตลาดระมัดระวังจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) อาจจะแสดงท่าทีผ่อนคลายนโยบาย หลังการประชุมนโยบายวันนี้

*นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า อีซีบีจะไม่ผ่อนคลายนโยบายลงในวันนี้ แต่ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุด เพิ่มความเสี่ยงที่อีซีบีจะดำเนินการเร็วขึ้น เพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืด

*ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) เรียกร้องให้อีซีบีผ่อนคลายนโยบาย โดยเตือนว่า อัตราเงินเฟ้อต่ำของประเทศที่พัฒนาแล้วเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ทำลายการฟื้นตัวที่ชะลอตัวอยู่แล้ว ของเศรษฐกิจโลก

*ดอลลาร์พุ่งขึ้นมาแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน ที่ 103.94 เยน เนื่องจากการจ้างงานที่สดใสของภาคเอกชน และข้อมูลยอดสั่งซื้อภาคโรงงานที่หนุนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

*ADP รายงานว่า ภาคเอกชนสหรัฐจ้างงานเพิ่มขึ้น 191,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อย แต่ยังสนับสนุนการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ และเพิ่มมุมมองเชิงบวกต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ที่จะเปิดเผยในวันพรุ่งนี้

*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานในวันนี้ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ ชะลอตัวลงเล็กน้อยในเดือนมี.ค. โดยดัชนีร่วงลงสู่ระดับ 54.5 ในเดือนมี.ค. จาก 55.0 ในเดือนก.พ. แต่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งแบ่งแยกระหว่างการขยายตัวและการหดตัว

- *อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.390 บาท
- *08.49 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.46/48 จาก 32.39/41 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.43/50 จาก 32.39/41 เมื่อวาน
- *เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 103.86/88 จาก 103.85 เมื่อวาน
- *ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3762/65 จาก 1.3766 เมื่อวาน

"วันนี้ก็คงกลับขึ้นมา test แถว 32.50 มีแรง take profit regional ออกมาบ้าง หลังจากตัวเลขสหรัฐออกมาดี แล้วตลาดก็คงชะลอดู การเมืองสุดสัปดาห์นี้" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ซึ่งถูกขายทำกำไรออกมา หลังจากข้อมูลในตลาดแรงงานสหรัฐออกมาในเชิงบวก ทำให้มีแรงซื้อคืนดอลลาร์

ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังชะลอการเข้าซื้อเงินบาท เพื่อรอดูสถานการณ์การเมืองในประเทศในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วย โดยคาดว่าเงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.50 และแนวต้านที่ 32.40

กลุ่มสื่อแดง ซึ่งสนับสนุนรัฐบาล ได้นัดมวลชนทั่วประเทศ มาชุมนุมในวันที่ 5 เม.ย.นี้ โดยเบื้องต้นจะชุมนุมที่บริเวณถนนอักษะ ย่านพุทธมณฑล ซึ่งจะชุมนุมต่อเนื่อง 2-3 วัน เพื่อแสดงจุดยืนของกลุ่มที่ต้องการรัฐบาลที่มาจาก การเลือกตั้ง ขณะที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาล ยังคงเรียกร้องปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้